

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP
KHU CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
CHI HỘI DOANH NGHIỆP KCNC
TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54/SBA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2022

V/v: Kế hoạch tạm ngừng hoạt động Khu
cách ly Khu CNC kể từ ngày 10/1/2022

Kính gửi: Trưởng Ban, Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP)

Căn cứ vào Quyết định số 6372/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 Về thành lập Khu cách ly tập trung tạm thời tại Khu Công nghệ cao TP.HCM cho đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng lâm sàng trong thời gian chờ chuyển bệnh viện đã **chiến đấu** trị trên địa bàn Thành phố Thủ Đức.

Căn cứ vào văn bản số 21/VCNC ngày 18/10/2021 của Viện Công nghệ cao HUTECH về việc sử dụng mặt bằng tầng 4 Khối nhà A Dự án Viện CNC HUTECH;

Căn cứ vào báo cáo về tình hình hoạt động Khu cách ly Khu CNC;

Căn cứ kết quả cuộc họp trực tuyến ngày 7 tháng 1 năm 2022 giữa đại diện Ban quản lý Khu CNC, Chi hội SBA, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Bắc Mỹ về kế hoạch hoạt động của Khu cách ly Khu CNC TP. HCM.

Chi hội Doanh nghiệp Khu CNC xin cập nhật đến Ban quản lý Khu CNC TP.HCM tình hình hoạt động Khu cách ly Khu CNC từ khi thành lập (05/11/2021) đến nay như sau:

Tính đến sáng ngày 10/1/2022, Khu cách ly đã tiếp nhận tổng cộng 381 F0 là người lao động từ các DN trong Khu CNC. Sau quá trình cách ly và theo dõi tại Khu, dưới sự quan tâm và chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ chuyên môn, đã có 381/381 người lao động được xác nhận hoàn thành cách ly và có thể quay lại làm việc tại các DN.

Thực tế cho thấy, số lượng ca nhiễm tại Khu CNC và số F0 nhận vào Khu cách ly để được theo dõi và chăm sóc ngày càng ít và đến thời điểm này, không còn người lao động đang cách ly, điều trị tại Khu cách ly. Với tình hình đó, Chi hội SBA đề xuất với Ban quản lý Khu CNC TP.HCM:

- Do trong Khu cách ly Khu CNC đang không còn F0 nào, BCH SBA và đơn vị vận hành sẽ không tiếp nhận thêm F0 mới và tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 10/1/2022. Các DN nếu có người lao động là F0 cần vào theo dõi điều trị sẽ được Cơ sở thu dung điều trị F0 của Khu chế xuất Linh Trung 2 tiếp nhận và điều trị.

- Với diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi biến thể Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam, Chi hội SBA đề xuất tạm giữ nguyên cơ sở hạ tầng Khu cách ly tại Viện CNC HUTECH đến sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của dịch Covid-19. Kính đề nghị Ban quản lý Khu CNC có văn bản đến Trường Đại học HUTECH đề xuất tạm thời sẽ giữ địa điểm Khu cách ly Khu CNC đến hết tháng 2/2022.
- Dự kiến đến sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nếu số lượng F0 tăng từ 30 trở lên thì Khu cách ly Khu CNC sẽ tiếp nhận bệnh nhân trở lại, nếu số lượng F0 là thấp hơn, Khu cách ly Khu CNC sẽ chính thức sáp nhập vào cơ sở thu dung điều trị F0 của Khu chế xuất Linh Trung 2 (TP. Thủ Đức, TP.HCM) và hoàn trả lại địa điểm cho Trường Đại học HUTECH. Song song đó, phía đơn vị y tế Bắc Mỹ cũng sẽ đẩy nhanh việc hoàn thành khu điều trị của mình để sớm tiếp nhận F0 trong Khu CNC, đó sẽ là giải pháp lâu dài.

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch tạm ngừng hoạt động của Khu cách ly Khu CNC kể từ ngày 10/1/2022 Chi hội SBA đề xuất đến Ban Quản lý Khu CNC TP.HCM. Nhân đây Chi hội SBA cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Quản lý Khu CNC cùng các cơ quan ban ngành đã đồng hành và hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Khu cách ly Khu CNC trong suốt thời gian qua./.

**T/M. BAN CHẤP HÀNH
CHI HỘI TRƯỞNG**



Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP BVĐK Bắc Mỹ;
- HBA;
- Lưu: Chi hội SBA.



Hồ Thị Thu Uyên